

ที่ ปน ๐๐๓๓ / ๑ ๑๓๐๔๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปน ๙๔๐๐๐

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์ปัตตานี,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล รายละเอียดตาม <https://ptn.moph.go.th>
เมนูวาระรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนรรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔

โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๕

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
ประจำเดือน พฤศจิกายน
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี


ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>เรื่องก่อนวาระ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีใหม่ ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมุสลิม ในพื้นที่อำเภอ พังยางแดง จังหวัดปัตตานี ด้วยรูปแบบ PAKU Care model ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการร่วมดำเนินการ</p>	
<p>วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. ประชุมขรabanโมเดล เฟส ๑ สมองเลื่อม : ภัยร้าย ความรุนแรงและแนวทางการดูแลทั้งระบบ</p>	
<p>๒. ประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย TB, AIDS</p>	- ฝากทุกรพ.ให้แพทย์อบรมเรื่องการดูแล การคัดกรอง การตรวจ Hepatitis B, C
<p>๓. Kick OFF ฉีดวัคซีน HPV จ.ปัตตานี โดยฉีดให้กับนักเรียน ชั้นป.๕ รร.อนุบาลปัตตานี</p>	
<p>๔. Kick OFF ราชทัณฑ์บันสุข จ.ปัตตานี คัดกรองพบผู้ป่วยวัณโรค, มีการทำ pap smear, FIT test และ CFS</p>	
<p>๕. WHO ติดตามขยายพื้นที่เฝ้าระวังไวรัสโปลิโอในสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วย จ.ปัตตานีมีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโปลิโอต่ำ</p>	
<p>๖. อบรมฟื้นฟูวิชาการระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก ๓ จังหวัดชายแดนใต้</p>	- ให้ทุก รพ.เตรียมความพร้อมเรื่อง HFNC ในเด็ก ก่อนใส่ tube
<p>๗. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปัตตานี โดยประชุมเรื่องนโยบายและแนวทางการดูแลไอกรน</p>	
<p>๘. ชี้แจงนโยบายและแนวทางพัฒนาระบบบริการ การบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์</p>	
<p>๙. ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมเรื่องภาวะซีดในเด็กและภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์</p>	


ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>๑๐. ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เน้นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเด็กเข้าถึงง่าย</p>	
<p>๑๑. ประชุม EOC และเยี่ยมติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไอกรน อ.ยะรัง การควบคุมโรคยังไม่เป็นภาพรวมของอำเภอ</p>	<p>- สสอ.ทุกแห่งใช้กลไก คปสอ. ในการเรียกประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ</p>
<p>วาระจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ๑. มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๔ รางวัล</p>	
<p>๒. มอบโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นของจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ นางสาวชัลมา ไชละมุด อาสาสมัครสาธารณสุข อ.มายอ จ.ปัตตานี</p>	
<p>๓. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ.ปัตตานี และการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการยื่นความประสงค์ ๑-๑๕ ธ.ค ๖๖ - ลูกจ้างประจำยื่นความประสงค์ วันที่ ๑-๑๕ ก.พ ๖๗ 	
<p>วาระติดตาม ๑.๑ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ รายการ - รายการสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ และรายการงบบุคลากรข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ รพ.มายอ และ อาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต รพร.สายบุรี 	
<p>วาระเพื่อทราบ ๑. ผลการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) เป้าหมายการรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV (Quick Win ๑๐๐ วัน ๑ ล้านโดส) จำนวน ๖,๖๔๖ คน จ.ปัตตานีฉีด (ผลงานใน moph claim) จำนวน ๖,๐๘๓ คน (ร้อยละ ๙๑.๕๓) เหลืออีก จำนวน ๕๖๓ คน (ร้อยละ ๘.๔๗)</p>	

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>๒. สถานการณ์เด็กและสตรีใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒.๑ การได้รับวัคซีนครบถ้วน พบว่า เด็กอายุ ๑๒-๒๓ เดือน จ.ปัตตานีได้รับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ (BCG, OPV3, DTP, Hep B3 และ MMR1) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ</p> <p>๒.๒ โภชนาการในเด็ก พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จ.ปัตตานี มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๒๑.๑ และมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ร้อยละ ๑๙.๕ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p> <p>๒.๓ พัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กอายุ ๒๔-๕๙ เดือน จ.ปัตตานีมีพัฒนาการตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๗.๐ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับประเทศ ร้อยละ ๗๗.๘</p>	
<p>๓. TANI EASY โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ โดยมี ๔ ฟังก์ชันหลักๆ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด, stock card, บัญชีคุมพัสดุ และสามารถยืม-คืนระหว่างหน่วยงานได้</p> <p>๓.๒ งานซ่อมบำรุง สามารถแจ้งซ่อมได้ทั้งครุภัณฑ์และงานที่ไม่มีเลขครุภัณฑ์และสามารถดูประวัติการซ่อมย้อนหลังได้</p> <p>๓.๓ บำรุงรักษา/สอบเทียบ มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาสอบเทียบ และมีใบ certificate</p> <p>๓.๔ Report สามารถดูจำนวนครุภัณฑ์ที่ active ในระบบได้</p>	<p>- ให้ทุกหน่วยบริการมีการใช้ TANI EASY โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์</p>
<p>๔. ซีแจงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safey MOPH) โดยสิ้นเชิงภายใต้แผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินประกอบด้วย</p> <p>๔.๑ สิ้นเชื้อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๔.๒ สิ้นเชื้อ salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ</p> <p>๔.๓ สิ้นเชื้อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน</p> <p>๔.๔ สิ้นเชื้อรายได้ประจำสุขใจ</p> <p>๔.๕ สิ้นเชื้อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p>	

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>๕. ติดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ๑๓ Quick Win ปี ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๕.๑ โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ/ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผู้ป่วยในพระบรมฯ โดย จ.ปัตตานีมีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๕๒ คน, คนไข้ในราชานุเคราะห์ จำนวน ๘๗ คน และคนไข้พอ.สว. จำนวน ๔๑ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๑๘๐ คน และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และคนไข้ในราชานุเคราะห์รายใหม่ จำนวน ๒๖ คน ทำการเยี่ยมบ้านครบทั้งหมดแล้ว - แวนตาผู้สูงอายุ <p>๕.๒ มะเร็งครบวงจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ของ จ.ปัตตานี จำนวน ๘,๕๑๑ คน โดยคัดกรองประชาชนในกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ - แพทย์ดูแลจะต้องผ่านการอบรม e-learning เรื่อง การดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในระบบ DDC academy ซึ่ง รพ.ที่มีแพทย์ผ่านการอบรม ได้แก่ รพ.ปัตตานี, รพ.ทุ่งยางแดง และรพ.โคกโพธิ์ <p>๕.๓ ดิจิทัลสุขภาพ (รพ.อัครวิริยะ) รพ.ที่ยังไม่ประเมินตนเองผ่าน google sheet ได้แก่ รพ.ปะนาเระ, รพ.ยะหริ่ง, รพ.ไม้แก่น, รพ.มายอ และ รพ.ยะรัง ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๖</p> <p>๕.๔ ส่งเสริมการมีบุตร ส่วนใหญ่ รพ.มีแผนเปิดบริการคลินิกภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๖ ยกเว้น รพ.โคกโพธิ์ รพ.มายอ รพ.หนองจิก รพ.ยะรัง ที่จะเปิดบริการคลินิกวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกรพ.ต้องมีแพทย์ผ่านการอบรมการเรียน e-learning เรื่องการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี
<p>๖. สรุปข้อสั่งการในการควบคุมการระบาดของโรคไอกธน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเฝ้าระวัง การควบคุมโรคในระดับอำเภอที่มีการระบาด เสนอพิจารณาขอเปิด EOC โดยมีนายอำเภอเป็นผู้สั่งการ - การตรวจ swab สุ่มตรวจจำนวน ๑ ใน ๓ จากกลุ่มที่มีอาการ - การรักษา หากพบผู้ป่วยที่ไหนให้ตรวจรักษาที่นั่น 	

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>- การใช้ยา แนะนำใช้ยา Azithromycin เป็นลำดับแรก เนื่องจากกินง่าย ใช้เวลา ๕ วัน</p> <p>- การฉีดวัคซีน เน้นฉีดวัคซีนในเด็กอายุน้อยกว่า ๑ ปี เป็นหลัก โดยเด็กแรกเกิดฉีดเข็มแรกอายุ ๖ สัปดาห์ ฉีดเข็ม ๒, ๓ ห่างกัน ๑ เดือน และ ฉีดวัคซีน Tdap ในหญิงตั้งครรภ์ ๑ ครั้ง ช่วงอายุครรภ์ ๒๗-๓๖ สัปดาห์</p>	
<p>๗. การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate เครื่องมือ) โดยกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์คุณภาพ สามจังหวัดชายแดนใต้ ๓ ปี รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๗.๑ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสอบเทียบ/การจัดการเครื่องมือแพทย์</p> <p>๗.๒ สร้างทักษะความชำนาญและรับรองความสามารถ</p> <p>๗.๓ ให้คำปรึกษาการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์/การปฏิบัติจัดการเครื่องมือแพทย์และรับรอง รพ.</p>	
<p>๘. ผลการคัดกรองวัณโรคกลุ่มที่เสี่ยงต่อวัณโรค ที่ได้รับการถ่ายรังสีทรวงอก (X-ray) โดยใช้วิธีอ่านผลด้วยระบบ AI : (Artificial Intelligence) เพื่อค้นหาและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค</p> <p>- เป้าหมาย ๕,๗๓๐ คน จำนวนส่ง AI อ่านผล รพ.หนองจิก ๓๑๘ คน, รพ.มายอ จำนวน ๓ คน และ รพ.แม่ลาน จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๓๒๒ คน คงเหลือ ๕,๔๐๘ คน</p> <p>- ค่า x-ray หัวละ ๑๐๐ บาท ในกลุ่มคนที่มีสิทธิ UC, ประกันสังคม และข้าราชการเบิกได้</p>	<p>- มอบกลุ่มงานโรคติดต่อ นัดประชุมกับบริษัทเพื่อขยายเวลาการส่งผลข้อมูล ถึงปลายเดือน ม.ค. ๖๗</p>


 (นางสาวมัธรรณี อาแวกะจิ)
 นักวิชาการสาธารณสุข
 สรุปรายงานการประชุม


 (นายประสาน ไชยณรงค์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ตรวจสอบสรุปรายงานการประชุม